
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำป  2567 
เมื่อวันที่  11  กันยายน  2567  เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------------- 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ผูมาประชุม 

ลำดับที่     ชื่อ - สกุล     ตำแหนง 
   1.  นายบัณฑิตย  บินรอแม  ส.อบจ.เขต  1  อ.เมืองนราธิวาส 

   2.  นายสาราหุดิน  อาบู   ส.อบจ.เขต  2  อ.เมืองนราธิวาส (ประธานสภาฯ) 
   3.  นายกามารูเด็น  อูเซ็ง       ส.อบจ.เขต  3  อ.เมืองนราธิวาส  
   4.  นายปารม ี พิมานแมน   ส.อบจ.เขต  4  อ.เมืองนราธิวาส (เลขานุการสภาสภาฯ) 
   5.  นายอาเรส  หะยแีวนาแว  ส.อบจ.เขต  5  อ.เมืองนราธิวาส 
   6.  นายมาหามะ  อิงดิง    ส.อบจ.เขต  2  อ.ระแงะ 
   7.  นายมามะสักร ี หะยีมะดีเยาะ  ส.อบจ.เขต  ๓  อ.ระแงะ 
 8.   นายกูรอซีฮา  พระศรีณวงค  ส.อบจ.เขต  1  อ.ตากใบ 

   9.  นายอัซฟาด ี ดราแม   ส.อบจ.เขต  2  อ.ตากใบ 
   10.  นายนูรดูิง  มะแซ     ส.อบจ.เขต  1  อ.รือเสาะ 
   11.  นายอิงครตั  จูมะ           ส.อบจ.เขต  2  อ.รือเสาะ 
   ๑2.  นายมะซากี  หะยีดาโอะ  ส.อบจ.เขต  3  อ.รือเสาะ 
   ๑3.         นายสนิท  ผุดลาภ   ส.อบจ.เขต  2  อ.สุไหงโก-ลก 
   ๑4.         นายลุกมาน  การียา   ส.อบจ.เขต  ๓  อ.สุไหงโก-ลก 
   15.         นายยูโซะ  ดอเลาะ   ส.อบจ.เขต  1  อ.บาเจาะ 
   16.         นายมนญู  บือราเฮง   ส.อบจ.เขต  2  อ.ยี่งอ 
   17.         นายวัชระ  หามะ    ส.อบจ.เขต  2  อ.แวง 
   18.        นายอิสสันต  บินยูโซะ   ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงปาดี 
   19.        นายมฮูัมหมัดนุสรี  เจะปอ  ส.อบจ.เขต  ๒  อ.สุไหงปาดี 
   ๒0.  นายสาแรดี  ดือราแม   ส.อบจ.เขต  2 อ.เจาะไอรอง 
   21.        นายมาหะมะ  อีแต    ส.อบจ.เขต  1 อ.ศรีสาคร 
   22.         นายนิคม  จันทพงค   ส.อบจ.เขต  1 อ.สุคิริน 
 
 
 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ผูลาประชุม 

   1.  นางสาววิลาสินี  อีซอ   ส.อบจ.เขต  3  อ.ตากใบ 
   2.         นายแวอันวา  แวยะปา   ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงโก-ลก 
   3.       นางสาวนัสนี  ดารายีสาฮอ  ส.อบจ.เขต  1 อ.ยี่งอ 
   4.  นายอันวา  อับดุลเลาะ   ส.อบจ.เขต  ๑  อ.แวง 
   5.        จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ             ส.อบจ.เขต  1  อ.เจาะไอรอง 
   6.        นายยาหยา  ดอเลาะ    ส.อบจ.เขต  1 อ.จะแนะ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาสผูขาดประชุม 
   1.  นายนิรนัดร  ฮะยีอาซัน  ส.อบจ.เขต  1  อ.ระแงะ 
   2.         นายกูสารธิต  ตูแวรอนิง  ส.อบจ.เขต  2  อ.บาเจาะ 

ผูเขารวมประชุมสภาฯ 
 

ลำดับที่     ชื่อ – สกุล      ตำแหนง 
   ๑.  นางสาวอัจจิมา จันทรมุกดานนท ผอ.กลุมงานกฎหมายระเบียบและเร่ืองรองทุกข 
      แทนผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 

แทนทองถ่ินจังหวัดนราธิวาส   
   ๒.  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   ๓.  นายบัณฑิต  เจะเงาะ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   4.  นายมะหามัด  ฮามิ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   5.  นายชาคริต  โตะนากายอ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   6.  นายหะมะ   มะแซ  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   7.  นายอดินันท  ศรีสุพรรณพงศ ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   8.  นายอับดุลอาซิซ  เจะมามะ ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   9.  นายเปาซี  เลาะแม  รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนราธิวาส 
   10.  นางสาวมารีซัน  มะแซ  ผูอำนวยการกองคลัง อบจ.นราธิวาส 
   ๑1.  นายบุญลือ  เทพษร  เลขานุการองคการบรหิารสวนจังหวัด 
   ๑2.  นางวไิลวรรณ  เอนกรัตน ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.นราธิวาส 
   ๑3.  นายอาสมี  มะอาลี   หัวหนาสำนักปลดั อบจ.นราธิวาส 
   14.  นายเอกรัตน  สกุลประดิษฐ ผูอำนวยการกองชาง อบจ.นราธิวาส 
   15.          นางมาเรียม  ปะดูกา  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ   

อบจ.นราธิวาส 
   16.  นางสมหญิง  รัตนะศิรสุิวรรณ ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน อบจ.นราธิวาส                
   17.  นางสาวสุนิมาน หาสกุล ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ อบจ.นราธิวาส 
 

/18.  นายซัมซูดิน... 
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   18.  นายซัมซูดิน  รอเซะ  ผูอำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส 
   19.  นายธนาศาล  บุญศิริ  หัวหนาฝายนิติการ 

 

   20.  นางไซดะ   ดือเระ  หัวหนาฝายกิจการสภา  
   ๒1.  นางสาวรัตติยา  ดอฮะ  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
   ๒2.  นางกูดรณีุ  หลงเจะ  หัวหนาฝายการประชุม 
   ๒3.  นายจักรา   ศิริพร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   ๒4.  นางวรรณี   เทพษร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   ๒5.  นางสาวอัลฟาห  เสกหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   26.  นายบรรดาศักดิ์  เทพษร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   27.  นางกรองจิตต  อำพันธ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   28.  นางสาวดารูนีย  ตาปู  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   29.  นางอาดีละ   ตามะ  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   30.  นายธรี  วชิระอำไพ  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
   31.  วาที่รอยตรีซุบกี  อูเซ็ง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   ๓2.  นายศักดินันท  สุวรรณลี พนักงานขับรถยนต 
   ๓3.   นางสาวรุสมีมีร  กูโน  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   ๓4.  นางสาวสุณิดา  อาบะ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   ๓5.  นายนินารว ี พงศารุจิรัตน ผูชวยนายชางไฟฟา 
   36.  นายอับดุลเลาะห  โตะหลา นักศึกษาฝกงาน  

เปดประชุมเวลา  10.45  นาิกา 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

เลขานุการสภาฯ อัซซาลามู อาลัยกุม วาเราะหมาตุลลอฮฮิวะบารอกาตุห เรียนทานนายก   
องคการฯ  ทองถิ่นจังหวัดฯ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  หัวหนา
สวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ขณะนี้  ในที่ประชุมสภาฯ  
ทานสมาชิกสภาฯ  ไดมามากกวากึ่งหนึ่งแลวนะครับ  เปนอันวาครบองคประชุม  ลำดับ
ตอไป  ขอเรยีนเชิญทานประธานสภาฯ ข้ึนมาทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ตอไป ขอเรียนเชิญครับ และขอเชิญทุกทานยืนขึ้น ครับ 

ประธานสภาฯ   (ขึ้นทำหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทุกทานน่ังลงได  ครบั 

 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ                          (อานประกาศกำหนดการประชุมสภาฯ) 

     ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

          สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำป  2567 

ตามที่ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ไดกำหนด 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำป 2567 เมื่อวันที ่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ในการประชุมระเบียบ                    
วาระที ่ 6 ไดพิจารณาเรื ่อง ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ไปแลว นั้น 

เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ในการพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2 
ข ั ้นตอนการแปรญัตติ และวาระที ่  3 ขั ้นตอนการเห็นชอบในรางข อบัญญัติฯ  
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จึงกำหนดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที ่  2 ครั ้งท ี ่  2 ประจำป 2567                  
ในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บร ิหารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ วาส  โดยอาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  24                                
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แกไขเพิ ่มเติมถึง                
(ฉบับที ่  5) พ.ศ. 2562) ประกอบกับขอ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2554)  

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 

                                                         นายสาราหุดิน   อาบู 
                   (นายสาราหุดิน   อาบู) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส            

ประธานสภาฯ   อัซซาลามู อาลัยกุม วาเราะหมาตุลลอฮฮิวะบารอกาตุห เรียนทานนายก   
องคการฯ  ทองถ ิ ่นจ ังหวัดฯ ท านปล ัดองค การบร ิหารสวนจ ังหวัดนราธิวาส         
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน เมื่อสมาชิกสภาฯ  
มาเกินจำนวนกึ ่งหนึ ่งแลว เปนอันวาครบองคประชุมฯ ผมขอเปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจำป 2567 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป ผมขอดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
ตอไปนะครับ 

 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  สำหรับวันนีเ้รื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ไมมีครับ 

ประธานสภา ฯ  ลำดับตอไป 

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 

ประธานสภา ฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ นำเสนอ 

นายอาเรส  หะยีแวนาแว   เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกองคการฯ  หัวหนาสวนราชการ     
และตลอดจนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ผูมีเกียรติทุกทาน        
ผมนายอาเรส  หะยีแวนาแว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส         
เขตอำเภอเมืองนราธิวาส  ในฐานะที่ผมเปนประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน      
การประชุมฯ ขอสรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส       
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำป 2567 เมื่อวันที่  5 กันยายน  2567 

   ไมมีการแกไข  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    เช ิญสมาชิกฯ พิจารณา  ซึ ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ            
ไดดำเนินการตรวจรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน  
2567  

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ           ทานสมาชิกฯ  ทานใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน  
2567  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมรับรอง  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน  
2567  โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมรับรอง         ไมมี      
        สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      2  ทาน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที ่ประชุมสภาฯ   รับรอง  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน  
2567 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่อง  แจงเพื่อทราบ 

   3.1  เรื่อง ประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(แกไข) คร้ังที่ 2/2567 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายมะหามัด  ฮามิ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายมะหามัด  ฮามิ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมะหามัด  
ฮามิ  รองนายกองค  การบร ิ หารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ ว าส  ได  ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (แกไข) ครั้งที่ 2/2567 และไดประกาศใชแลว เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2567 

  ดังนั ้น เพื ่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่ มท 
0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ขอ 7.2.4. เมื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณแลว ใหปดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น 
อำเภอ จังหวัด หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี ่ยวของทราบดวย รวมถึงแจงให
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ 
ของตนเองไดทราบดวย และลงเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที ่ดี รายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แกไข) ครั้งที่ 2/2567 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นราธิวาส 

  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ประธานสภาฯ  เปนเรื่องแจงเพ่ือทราบนะครับ  

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ  ลำดับตอไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  

ไปตั้งจายเพิ่ม และตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อใหสามารถดำเนินงานตามภารกิจ

อำนาจหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายมะหามัด  ฮามิ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายมะหามัด  ฮามิ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมะหามัด  
ฮามิ  รองนายกองค  การบร ิ หารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ ว าส  ได  ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   หลักการ 
   ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส โอนเงินงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเพิ่มและตั้งจายเปนรายการใหม 
เปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 180,300 บาท 

   เหตุผล 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จำนวน 180,300 บาท ไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม เนื่องจากไมไดตั้งจายงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และตั้งจายเพิ่มเนื่องจากบางรายการงบประมาณที่ตั้งจายไว 
มีไมเพียงพอในการเบิกจาย เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการเปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยพิจารณาโอนเงินงบประมาณที่เหลือใชหรือไมจำเปนตองใช เพื่อใหการ 
ใชจายงบประมาณมีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2563 ขอ 27 กำหนดไววา การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการ              
โอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจาย                     
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

   ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม                
และตั้งจายเพิ่มตามรายการ ในบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ที ่ได แจกใหก ับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจ ังหวัดนราธิวาส                     
ทุกทานแลว 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

   4.1  เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเพิ่ม คาจัดซื้อตูเย็น (สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายบัณฑิต  เจะเงาะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจะเงาะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ะเง  าะ รองนายกองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

           รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเพ่ิม มีดังนี้ 
  โอนลด  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
    ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       ขอ 3.3.1 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับ

ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ตั ้งไว 300,000 บาท  คงเหลือกอนโอน 201,000 บาท โอนลด 
5,000 บาท (สำนักปลัดฯ , สำนักงานเลขานุการฯ , กองการเจาหนาที่) 

   โอนเพ่ิม 
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑงานบานงานครวั 

   คาจัดซื้อตูเย็น 
     ขอ 7.2.2  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 10.5 คิวบิกฟุต 
จำนวน 2 ตู เพื่อใชในหองสำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
จำนวน 1 ตู และหองสำนักงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ตู 
ราคาตูละ 15,500 บาท ตั้งไว 31,000 บาท โอนเพิม่ 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
(สำนักงานเลขานุการฯ) 

  -  ขนาดไมนอยกวา 10.5 คิวบิกฟุต 
  - ขนาดเครื่อง ไมนอยกวา 54.5 x 149.1 x 61.0 เซนติเมตร 
  - เปนครุภัณฑที่ไมกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
 

/-  ตั้งงบประมาณ... 
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 -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และบริการประชาชน 

  -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัที่ 22 
มิถุนายน 2552 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

   -  เป นไปตามแผนพัฒนาท องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพ ิ ่มเต ิม )                         
ครั้งที่ 3/2566 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส หนาที่ 77 ลำดับที่ 1,2 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน และการแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัต ิตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่ 1 ที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ
ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ           ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัต ิโอนเงนิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเพ่ิม คาจัดซื้อตูเย็น (สำนักงานเลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ         ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเพิ ่ม คาจัดซื ้อตู เย็น (สำนักงานเลขานุการฯ)                 

โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน  (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเพ่ิม คาจัดซื้อตูเย็น (สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

 

/4.2  เรื่อง ขออนุมัต.ิ.. 
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   4.2  เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                 
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 
(สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายบัณฑิต  เจะเงาะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจะเงาะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ะเง  าะ รองนายกองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
มีดังนี ้

   โอนลด 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย  
   ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
   ขอ 4.4.2 เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน

อื่น ที่ชำรุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัด
สำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตั้งไว 2,950,000 บาท 
คงเหลือกอนโอน 2,510,983.38 บาท โอนลด 28,800 บาท (สำนักปลัดฯ , 
สำนักงานเลขานุการ, กองการเจาหนาที่) 

   โอนตั้งจายรายการใหม 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑสำนักงาน 
   คาจัดซื้อตูเหล็กบานเล่ือนกระจกทรงสงู  จำนวน  28,800 บาท 
   ขอ 7.1.19 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู  

ราคาตูละ 7,200 บาท  รายละเอียดดังนี้ (สำนักงานเลขานุการฯ) 
    -  ขนาด (กวาง x ลึก x สูง) ไมนอยกวา 91.5 x 45.7 x 183 เซนติเมตร 
   - เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
   -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ ตามราคาทองถิ่น เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร

ของเจาหนาที ่

 

/- เปนไปตามหนังสือ... 

 



 
-11- 

 

     -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่ มท 0808.2/                 
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 

     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

   ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัต ิตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่  2 ถึงหนาที่ 3 ที่ไดแจกจายใหกับ 
ทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ
ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ       ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื ้อตู เหล็กบานเลื ่อนกระจกทรงสูง 

(สำนักงานเลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ    ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื ้อตู เหล็กบานเลื ่อนกระจกทรงสูง 

(สำนักงานเลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ    20 ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง    2 ทาน (รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื ้อตู เหล็กบานเลื ่อนกระจกทรงสูง 
(สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 
 
 

/4.3  เรื่อง ขออนุมัตโิอน... 
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   4.3  เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                 
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (All IN One) 
สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายมะหามัด  ฮามิ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายมะหามัด  ฮามิ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมะหามัด  
ฮามิ  รองนายกองค  การบร ิ หารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ ว าส  ได  ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ   

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
มีดังนี ้

   โอนลด 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 

  ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
   ข อ 4.4.2 เพ ื ่อจ ายเป นค าบำร ุงร ักษาและซ อมแซมว ัสด ุ  คร ุภ ัณฑ                          

และทรัพยสินอื่น ที่ชำรุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร 
เครื ่องอัดสำเนา เครื ่องปรับอากาศ เครื ่องคอมพิวเตอร โต ะ เกาอี ้ ฯลฯ ตั ้งไว 
2,950,000 บาท คงเหลือกอนโอน 2,482,183.38 บาท โอนลด 48,000 บาท 
(สำนักปลัดฯ, สำนักงานเลขานุการฯ, กองการเจาหนาที)่ 

   โอนตั้งจายรายการใหม 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

   คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (All in One) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
48,000 บาท 

   ขอ 7.3.6 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (All in One) สำหรับ              
งานประมวลผล  จำนวน 2 เครื ่อง ราคาเครื ่องละ 24,000 บาท (สำนักงาน                   
เลขานุการฯ)  

    -  เปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ               
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 

 /-  เปนไปตามหนังสือ... 
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    -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2565 

 ดังน ั ้น เพื ่อให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน และการ
แกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่  3 - 4 ที่ไดแจกจาย
ใหกับทุกทานแลว 

   
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ

ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร (All IN One) 

สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานเลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร                   
(All IN One) สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานเลขานุการฯ)  โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร (All IN One) 
สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานเลขานุการฯ)  

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

 

/4.4  เรื่อง ขออนุมัต.ิ.. 
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   4.4  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567 ไปต ั ้งจ ายเป นรายการใหม  ค าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องพ ิมพ Multifunction                   
แบบฉ ีดหม ึกพร อมต ิดต ั ้ งถ ั งหม ึกพ ิมพ   ( Ink Tank Printer)  (สำน ักงาน        
เลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายมะหามัด  ฮามิ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายมะหามัด  ฮามิ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมะหามัด  
ฮามิ  รองนายกองค  การบร ิ หารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ ว าส  ได  ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
มีดังนี ้

   โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย  
  ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
   ข อ 4.4.2 เพ ื ่อจ ายเป นค าบำร ุงร ักษาและซ อมแซมว ัสด ุ  คร ุภ ัณฑ                   

และทรัพยสินอื่น ที่ชำรุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร 
เครื ่องอัดสำเนา เครื ่องปรับอากาศ เครื ่องคอมพิวเตอร โต ะ เกาอี ้ ฯลฯ ตั ้งไว 
2,950,000 บาท คงเหลือกอนโอน 2,434,183.38 บาท โอนลด 48,000 บาท 
(สำนักปลัดฯ , สำนักงานเลขานุการฯ , กองการเจาหนาที)่ 

   โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
   ขอ 7.3.7 เพื ่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 
บาท (สำนักงานเลขานุการฯ)  
    - เปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ                   
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 

    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่ มท0808.2/ว 
1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 

/- เปนไปตามหนังสือ... 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 
7 ตุลาคม 2565 

 

ด ังนั ้น เพื ่อใหเป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการ
แกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่  4 - 5 ที่ไดแจกจาย
ใหกับทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ
ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปต ั ้งจ ายเป นรายการใหม ค าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องพิมพ Multifunction                   
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) (สำนักงานเลขานุการฯ) 
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม  ค าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องพ ิมพ  

Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) (สำนักงาน        

เลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปต ั ้งจ ายเป นรายการใหม ค าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องพิมพ Multifunction                   
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) (สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

  4.5  เร ื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                     
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 
(สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

 

/นายกองคการฯ... 
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นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายบัณฑิต  เจะเงาะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจะเงาะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ะเง  าะ รองนายกองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ    

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
มีดังนี ้

   โอนลด 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย  

  ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 

   ข อ 4.4.2 เพ ื ่อจ ายเป นค าบำร ุงร ักษาและซ อมแซมว ัสด ุ  คร ุภ ัณฑ                            
และทรัพยสินอื่น ที่ชำรุดเสียหายใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร 
เครื ่องอัดสำเนา เครื ่องปรับอากาศ เครื ่องคอมพิวเตอร โต ะ เกาอี ้ ฯลฯ ตั ้งไว 
2,950,000 บาท คงเหลือกอนโอน 2,386,183.38 บาท โอนลด 5,000 บาท 
(สำนักปลัดฯ , สำนักงานเลขานุการฯ, กองการเจาหนาที่) 

   โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

   คาจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA  จำนวน 5,000 บาท 
   ขอ 7.3.8 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท (สำนักงานเลขานุการฯ)                                 

   -  เปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ                  
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 

   -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2565 

 
/ดังนั้น เพ่ือใหเปนไป... 
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ด ังนั ้น เพื ่อใหเป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการ
แกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่  6  ที่ไดแจกจายใหกับ
ทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ
ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 

(สำนักงานเลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 

800 VA (สำนักงานเลขานุการฯ) โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 
(สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

   4.6  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำแทนสำหรับเก็บรวบรวม                 
ของเส ียอ ันตรายจากชุมชนกอนส งกำจ ัดอย างถ ูกต อง ตามหล ักว ิชาการ                        
(กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายบัณฑิต  เจะเงาะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

 

/นายบัณฑิต... 
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นายบัณฑิต  เจะเงาะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ะเง  าะ รองนายกองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ   

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
มีดังนี ้

   โอนลด 
   แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน                 

หมวดรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะงบรายจายอ่ืน ๆ 

   โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอมใหแกประชาชนในพื้นที ่จังหวัด
นราธิวาส 

   ข อ  1.1.2 เพ ื ่อจ ายเป นค าใช จ ายตามโครงการฝ กอบรมให ความรู                            
ดานสิ ่งแวดลอมใหแกประชาชนในพื ้นที ่จังหวัดนราธิวาส เชน คาบำรุงสถานที่                      
คาจัดตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร                  
ค าเอกสาร คาว ัสดุอ ุปกรณ ฯลฯ  ต ั ้ งไว  300,000 บาท คงเหล ือก อนโอน                     
300,000 บาท โอนลด 11,000 บาท (กองสาธารณสุข) 

   โอนตั้งจายรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิก ูล  งบลงทุน                 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ  

   โครงการจัดจางทำแทนสำหรับเก ็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน                     
กอนสงกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ จำนวน  11,000 บาท  

   ขอ 2.1.1 เพื่อจายเปนคาจัดจางทำแทนสำหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนกอนสงกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) ไมนอย
กวา  2.50 x 5.00 x 0.30 เมตร  จำนวน 1 แทน รายละเอียดตามแบบที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนราธิวาสกำหนด (กองสาธารณสุข)   

- เปนครภุัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของหนวยงานรัฐ 
-  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ ตามราคาทองถิ ่นเพื่อใชในการปฏิบัติงาน                  

ของกองสาธารณสุข 
 

   -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

 

/- เปนไปตามหนังสือ... 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 

 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส หนาที่ 69 ลำดับที่ 1 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัต ิตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่  7 - 8 ที่ไดแจกจายใหกับทุกทาน
แลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ
 ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำแทนสำหรับเก็บรวบรวม             

ของเส ียอ ันตรายจากช ุมชนก อนส งกำจ ัดอย  างถ ูกต อง ตามหล ักว ิชาการ                             

(กองสาธารณสขุ) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำแทนสำหรับเก็บ

รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนกอนสงกำจัดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ                             

(กองสาธารณสขุ) โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำแทนสำหรับเก็บรวบรวมของ
เส ี ยอ ั นตรายจ ากช ุ มชนก  อนส  ง ก ำจ ั ดอย  า งถ ู กต  อ ง  ต ามหล ั ก ว ิ ช า ก าร                             
(กองสาธารณสขุ) 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 
 

/4.7  เรื่อง ขออนุมัต.ิ.. 
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   4.7  เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                    
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำภาชนะรองรับการคัดแยก
ของเสียอันตรายจากชุมชน (กองสาธารณสุข) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายมะหามัด  ฮามิ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายมะหามัด  ฮามิ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมะหามัด  
ฮามิ  รองนายกองค  การบร ิ หารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ ว าส  ได  ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ   

   รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
มีดังนี ้

   โอนลด 
   แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน                 

หมวดรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะงบรายจายอ่ืน ๆ 

   โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอมใหแกประชาชนในพื้นที ่จังหวัด
นราธิวาส 

   ข อ  1.1.2 เพ ื ่อจ ายเป นค าใช จ ายตามโครงการฝ กอบรมให ความรู                            
ดานสิ ่งแวดลอมใหแกประชาชนในพื ้นที ่จังหวัดนราธิวาส เชน คาบำรุงสถานที่                      
คาจัดตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร                    
ค าเอกสาร ค าว ัสด ุอ ุปกรณ ฯลฯ  ต ั ้งไว  300,000 บาท คงเหลือก อนโอน                     
287,000 บาท โอนลด 34,500 บาท (กองสาธารณสุข) 

   โอนตั้งจายรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิก ูล  งบลงทุน                

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ  

   โครงการจัดจางทำภาชนะรองรับการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 
34,500 บาท  

   ขอ 2.1.2 เพื่อจายเปนคาจางจัดทำภาชนะรองรับการคัดแยกของเสียอันตราย
จากชุมชน ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) ไมนอยกวา 1.30 x 1.25 x 1.30 เมตร จำนวน 
5 กลอง ราคากลองละ 6,900 บาท รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นราธิวาสกำหนด (กองสาธารณสุข) 

/- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนด... 
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- เปนครภุัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของหนวยงานรัฐ 
 -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ ตามราคาทองถิ่นเพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุข 

   -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 

 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2567 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส หนาที่ 70 ลำดับที่ 2 

 ด ังน ั ้น เพื ่อให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการ
แกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนาที่  8 - 10 ที่ไดแจกจาย
ใหกับทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญ
ทานสมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำภาชนะรองรับการคัดแยก  

ของเสียอันตรายจากชุมชน (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำภาชนะรองรับ

การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน (กองสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดจางทำภาชนะรองรับการคัดแยก  
ของเสียอันตรายจากชุมชน (กองสาธารณสุข) 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

ระเบียบวาระที ่  5 เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายมะหามัด  ฮามิ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายมะหามัด  ฮามิ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมะหามัด  
ฮามิ  รองนายกองค  การบร ิ หารส  วนจ ั งหว ัดนราธ ิ ว าส  ได  ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   หลักการ 
   ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส แกไขเปลี ่ยนแปลง      

คำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใหมีความถูกตอง
สามารถดำเนินภารกิจของสวนราชการใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 

   เหตุผล 
   แกไขรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑใหถูกต องเพื ่อใหการเบิกจาย

งบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธีิการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ในงบลงทุนที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

   จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ไดโปรดพิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

   5.1  เรื่อง ขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 คาจัดซื้อตูเย็น (สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  กลาวรายละเอียด ครับ 

 

/นายกองคการฯ... 
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นายกองคการฯ        เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ใหนายบัณฑิต  เจะเงาะ รองนายกฯ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจะเงาะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายบัณฑิต  
เจ ะเง  าะ รองนายกองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ได ร ับมอบหมาย                             
จากทานนายกฯ ใหชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

   รายละเอียดที่ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ มีดังนี ้
   คำชี้แจงเดิม  
   แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดคาครุภ ัณฑ ประเภท  

ครุภัณฑงานบานงานครวั 

   คาจัดซื้อตูเย็น 
   ขอ 7.2.2  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 10.5 คิวบิกฟุต จำนวน 

2 ตู เพื่อใชในหองสำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 
ตู และหองสำนักงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ตู ราคาตูละ 
15,500 บาท ตั้งไว 31,000 บาท รายละเอียดดังนี้ (สำนักงานเลขานุการฯ) 

 -  ขนาดไมนอยกวา 10.5 คิวบิกฟุต 
  -  ขนาดเคร่ือง ไมนอยกวา 54.5 x 149.1 x 61.0 เซนติเมตร 
 - เปนครุภัณฑที่ไมกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 

  -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ ตามราคาทองถิ่น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่และบริการประชาชน 

  -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 

 -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

  -  เป นไปตามแผนพัฒนาท องถ ิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพ ิ ่มเต ิม)                          
ครั้งที่ 3/2566  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส หนาที่ 77 ลำดับที่ 1,2 

  คำชี้แจงใหม  
  แผนงานบร ิห ารงานท ั ่ ว ไป  ง านบร ิห ารท ั ่ ว ไป  หมวดค  าค ร ุ ภ ัณฑ                             
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

/คาจัดซื้อตูเย็น... 
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  คาจัดซื้อตูเย็น 
  ขอ 7.2.2  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 13.2 คิวบิกฟุต จำนวน 
2 ตู เพื่อใชในหองสำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 
ตู และหองสำนักงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ตู ราคาตูละ 
18,000 บาท ตั้งไว 36,000 บาท รายละเอียดดังนี้ (สำนักงานเลขานุการฯ) 

 -  ขนาดไมนอยกวา 13.2 คิวบิกฟุต 
 - เปนครุภัณฑที่ไมกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 

 -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และบริการประชาชน 

  -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัที่ 22 
มิถุนายน 2552 

    -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เปลี ่ยนแปลง)                
ครั้งที่ 2/2567 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส หนาที่ 48-49 ลำดับที่ 1,2 

     ด ังนั ้น เพื ่อใหเป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและ                  
การแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนราธิวาส ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที ่ปรากฏในบัญชีแกไข
เปล ี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567                     
หนาที่ 1 - 2 ที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลว 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครบั  ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญทาน
 สมาชิกทุกทานรวมกันพิจารณา  เชิญครบั   

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมต ิ

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด อนุมัติ แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ค าจ ัดซ ื ้อต ู  เย ็น (สำน ักงานเลขาน ุการฯ)                  

โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมอนุมัติ  แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 คาจัดซื ้อตูเย็น (สำนักงานเลขานุการฯ)                 

โปรดยกมือขึ้น 

 

/มติสภาฯ... 
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มตสิภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัต ิ      20  ทาน 
 สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ         ไมมี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     2  ทาน  (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติ  แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 คาจัดซื้อตูเย็น (สำนักงานเลขานุการฯ) 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 (วาระที ่ 2 ขั ้นตอนการแปรญัตติ, วาระที ่ 3 ขั ้นตอนการเห็นชอบ                  

ในรางขอบัญญัติฯ) 

ประธานสภาฯ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ อานผลการแปรญัตติฯ 

นายกามารูเด็น  อูเซ็ง  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายกามารูเด็น  อูเซ็ง          
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ขอรายงานผลการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2568 ปรากฏผลการ
พิจารณา ดังนี ้

   1.  ผูเสนอคำแปรญัตต ิ - ไมมี- 
   2.  คณะกรรมการโดยมี  นายกามารูเด็น  อูเซ็ง  สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนราธิวาส  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 

   3.  ผูที ่ไดรับมอบหมายชี้แจงแทนคือ  นายมะหามัด  ฮามิ รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส (คนที่ 2) 

   4.  ปรากฏผลการพิจารณาดังตอไปนี้ 
  ชื่อ  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ  ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
  หลักการและเหตุผล          ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
  ขอ 1,2           ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
  ขอ 3,4           ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
   5.  ได  เสนอร างข อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. 2568 มาพรอมบันทึกนี้ 

 สรุปผลการพิจารณา 
           งบประมาณตั้งไว  781,795,100  บาท  (เจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดลานเจ็ดแสน

เกาหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
 

/ตัด    ตามคำ... 
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 ตัด    ตามคำแปรญัตติ  - ไมมี – 
  เพ่ิม   ตามคำแปรญัตต ิ - ไมมี – 

   เปนอันวา  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ที่ตั ้งไว 
781,795,100  บาท  (เจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาท
ถวน) เห็นควรใหคงไวตามเดิม 

   จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ  และดำเนินการตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณครับ สำหรับวาระที่ 2 เมื่อไมมีการแปรญัตติฯ ไมมีการแกไขรายการ 
เห็นควรใหผานวาระที ่ 2 ตอไป ผมจะขอมติในวาระที ่ 3 ขั ้นตอนการเห็นชอบ          
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใหตราเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป ผมจะขอมติ นะครับ 

ประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทานใด เห็นชอบ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2568  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ           ทานสมาชิกฯ  ทานใด ไมเห็นชอบ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2568   โปรดยกมือขึ้น 

มตสิภาฯ                 สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ          20  ทาน 
                             สมาชิกสภาฯ ไมเห็นชอบ       ไมมี      
                             สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง  (ประธานสภาฯ , เลขานุการสภาฯ)    

  มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.2568 ใหตราเปนข อบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.2568 

ประธานสภาฯ  ลำดับตอไป 

ระเบียบวาระที่  7   ญัตติอื่นๆ  หรือเรื่องอ่ืนๆ    

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกสภาฯ  อภิปรายครับ  เชิญทานสมาชิกสภาฯ 

นายกามารูเด็น  อูเซ็ง  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายกามารูเด็น  
อูเซ็ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส ใน
เรื่องระเบียบวาระอื่น ๆ จะขอเวลาสภาฯ ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
111 

/จังหวัดนราธิวาส… 
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 จังหวัดนราธิวาส  ที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน  เขตเลือกตั้งที่  3  อำเภอเมือง
นราธิวาส  ประกอบดวยตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ  อยากจะขอขอบคุณ
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ในฐานะฝายบริหาร แลวก็เพ่ือนสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทาน ตลอดระยะเวลา                  
ที่ผานมา ผมไดรับการเลือกตั้งมาแลวก็ไดทำงาน ที่ผานมาก็อยาก จะขอขอบคุณทาน
นายกฯ  สมาชิกที ่ไดใหความรวมมือใหความเอ็นดูตลอดมา  ตลอดระยะเวลาที่ได
ทำงานเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สำหรับในพื้นที่ของผม ไดรับการ
อนุมัติสองโครงการหลักๆ อยางเชน โครงการถนนสายบานคายไปถึงบานยาบี                   
ตำบลกะลุวอ  โครงการที่สองคือบานเขาตันหยงไปถึงบานสะปอม  ซึ่งโครงการเหลานั้น
เปนโครงการที่ชาวบานไดรับประโยชน แลวก็เปนเกิดประโยชนที่ไมอาจคำนวณเปนเงิน 
ได ในการนี้  ผมในฐานะเปนสมาชิกฯ ที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชนมาแลว ผมคิดวา
การประชุมครั้งนี้ เปนครั้งสุดทายในที่เราจะอยูเปน สจ.ในสมัยนี้ อาจจะไมสุดทายหรือ
อีกหนึ่งสมัย แตวาสมัยนี้ผมจะขอขอบคุณทานนายก แลวก็ทุกทานที่ไดใหความกรุณา
ครับขอบคุณครบั 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณสมาชิกสภาฯ จากอำเภอเมืองนะครบั ทานตอไปเชิญครบั 

นายนูรูดิง  มะแซ     เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายนูรูดิง  มะแซ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอรือเสาะ เนื ่องจาก                       
ผมไดรับการรองขอจากประชาชนในพื้นที่ใหมาเสนอหรือพูดกับทางสภาแหงนี้ ในสอง
ประเด ็นหล ักๆ ก ็ค ือหนึ ่งเร ื ่องโครงการตาดีกาสัมพันธ หลายๆ คนเค าภ ูม ิใจ                    
แลวก็ขอขอบคุณทานนายก ผูบริหารแลวก็สมาชิกสภาฯ ที่ไดนำโครงการตาดีกาสัมพันธ
ไมวาจะเปนในระดับจังหวัด แลวก็ในระดับหาจังหวัดก็ไดรับคำชมมากในเรื่องนี้ สิ่งที่เขา
อยากจะใหผมนำเสนอตรงนี้ก็คือในเรื่องของตาดีกาสัมพันธ เนื่องจากตาดีกาสัมพันธ
ระด ับจ ังหว ัดน ั ้น เราม ีชมรมตาด ีการะด ับอำเภอ เป นต ัวข ับเคล ื ่อนในการ
ดำเนินงาน  ฉะนั้น การขับเคลื่อนตาดีกาของชมรมระดับอำเภอนั้นบางชมรมก็ไมมี
งบประมาณในการที่จะเปนตัวประสานขับเคลื่อนกิจกรรมดังกลาว  ฉะนั้น เคารองขอให
เวลาดำเนินกิจกรรมโครงการตาดีกาสัมพันธในระดับจังหวัดนั ้น อยากจะใหทาง
ผูดำเนินการจัดโครงการ ก็อยากจะนำเรียนผานทานประธานสภาฯ ไปยังกองการ                
ศึกษาฯ อยางนอยเราตองมีงบประมาณไมวาจะเปนการเปนการสนับสนุนหรือวา
อ ุดหนุนให ก ับชมรมในระดับอำเภอเพราะที ่ผ านมาน ั ้นผมก็สงสารเหมือนกัน
คร ับ   ประธานชมรมตาด ีกาอำเภอร ือ เสาะ น ั ่ ง รถรถมอเตอร  ไซด มาร วม
กิจกรรม  อยากจะใหมีงบประมาณตรงนี ้ครับ อยางนอยจะใหชมรมตาดีการะดับ             
ระดับอำเภอไดมีสวนรวมแลวก็              11111 
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                  ระดับอำเภอไดมีสวนรวมแลวก็ การขับเคลื่อนกิจกรรมของตาดีกาสัมพันธในระดับ
จังหวัดใหขับเคลื่อนไดดีกวาที่ผานมาครับ  นี่ก็คือการรองขอที่หนึ่งจากชมรมตาดีกา
ระดับอำเภอ  อย างที ่สองก็ค ือเน ื ่องจากไมก ี ่ เด ือนก็จะมาถึงฤดูของภัยพิบัติ                         
น้ำทวม  ฉะนั้น บริเวณที่กระผมอยูก็คือสี่ตำบลของอำเภอรือเสาะนั ้นติดกับแมน้ำ              
สายบุรี  ที่ผานมาไดประสบเหตุจากพี่นองที่อยูในละแวกลุมแมน้ำสายบุรี  อยากจะให
ทางองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดมีการตั ้งงบประมาณสวนหนึ่งไมวาจะเปนจาก
งบประมาณแกไขเพิ่มเติม อาจเปนงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อที่จะให อบจ. ไดซื้อ
เรือทองแบนที่มีเครื่องยนตที่มีสมรรถภาพหรือสมรรถนะสูง ที่ผานมาเพราะวาเหตุเกิด
เรามีเรือทองแบนแตเครื่องยนตไมมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อยากจะให อบจ. ไดซื้อ
เครื ่องยนตท องแบน โดยเฉพาะเครื ่องยนตต องมีสมรรถนะและประสิทธิภาพ              
มีความปลอดภัยสูง เพื ่อที่จะสแตนดบายลุ มแมน้ำสายบุรีสักหนึ ่งลำ เรือทองแบน                  
ที่มีประสิทธิภาพสูง ลอยลำอยูในลุมน้ำสายบุรีเพื่อที่จะไดสามารถชวยเหลือพื้นที่ที่
ประสบอุบัติเหตุไดทันทวงที นี ่ค ือสองประเด็นที ่ผมในฐานะที ่เปนตัวแทนในเขต
รับผิดชอบ เขตที่ 1 อำเภอรือเสาะ  ไดนำเสนอนำเรียนทานผานสภาแหงนี้ขอขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณสมาชิกสภาฯ จากอำเภอรือเสาะ นะครับ ทานตอไปเชิญครับ 

นายอับดุลอาซิซ  เจะมามะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ทองถิ่น
จังหวัดฯ หัวหนาส วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผ ู ทรงเก ียรต ิท ุกท าน                 
ผมนายอับดุลอาซิซ  เจะมามะ ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส      
ชวงตลอดระยะเวลาที่ผานมา ก็ไดเปนที่ปรึกษาของทานนายกองคการบริหารสวน
จ ังหว ัด  แลวก ็งานลาส ุดก ็ค ือไปรวมเป นเก ียรติในงานปราสาทปร ิญญาของ
มหาว ิทยาล ัยฟาฏอนี  คร ับส ิ ่ งท ี ่สำค ัญก็ค ือ อยากจะเร ียนว าสมาช ิกสภาฯ                           
ทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ   
ท ุกๆทาน ก ็ให เก ียรติก ับที ่ปร ึกษาเปนอย างยิ ่งก ็ต องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวย  ประการที่สองโรงเรียนสุกันศาสตรวิทยา ไดทำหนังสือถึงทานนายกฯ ผานทาน
ประธานสภาฯ คือวาในวันที่ 6 ตุลาคม 2567 ที่จะถึงนี้ โรงเรียนฯ จะจัดวิ่งเดินกุศล
เพื่อเด็กกำพรา ระยะทางประมาณหากิโลนะครับ  ก็เลยอยากจะขอเชิญชวน ทุกๆ       
ทานที ่อยู ในที ่ประชุมแหงนี้ ใหมีสวนรวมกับงานในครั ้งนี้  แลวก็ประธานในพิธี                    
ผมก็เรียนเชิญ ทาน สส.วัชระ ยาวอหะวัน  เปนประธานในพิธี  และทาน สส.วัชระ ก็
รับปากวาทานจะหาถวยชนะเลิศของผูชายและก็ผูหญิงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อ ุตสาหกรรมท านใหม ก ็ค ือท านเอกณัฐ  พร อมพ ันธ   ก ็อยากจะฝากให ท ุกๆ                           
ทานมีสวนรวม 
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 ทานใหมีสวนรวมเพื ่อเด ็กกำพราของโรงเรียนดวย  แลวก็ประการสุดทายก็คือ                
เจาของโรงพิมพกรอุานปุตราจายา ดาโตะลาตีฟ  ที่เคยมาคารวะทานนายก อบจ. เคาก็
ไดรับปากวา  ทานจะมาสลักในอาคารละหมาด อาคารละหมาดของเรากำลังจะเสร็จ
เรียบรอยสมบูรณทานจะมาสลักขางในอาคารละหมาดดวยอายะหอัลกรุอาน และก็มี
หลายลายที่สวยงาม  ผมคิดวาเรื่องนี้เมื่อมีการสรางเสร็จสมบูรณแลวก็จะตองประสาน
กับดาโตะลาตีฟ  เพื่อที่จะใหทานมาสลักในอาคารละหมาดของเรา  แลวก็คงจะเปนที่
เช ิดหนาชูตาของคนในพื้นที ่ในความสวยงาม  แมกระทั ่งตอนนี ้คนที ่เห็นคนที่ชม               
ก็จะกลาวเปนเสียงเดียวกันวาอาคารละหมาดของ อบจ.นี่มีความสวยงามมาก สุดทาย            
ก็ขอดุอาร ขอใหพวกเราทุกคนซึ่งอยูในหองประชุมแหงนี้ คงจะไดหวนกลับมาอีกครั้ง
หนึ่ง ดวยความเมตตาของพระเจา แลวเราก็ก็จะมาสรางความเจริญใหกับพื้นที่ตอไป
ครับขอใหอัลลอฮจงประทานความเจริญความสำเร็จกับพวกเราทุกๆ ทาน และวันนี้            
ทุกสิ่งทุกอยางที่เราไดทุมเทอัลลอฮก็จะเปนประจักษพยาน และก็จะเปนผลบุญของเรา
ในวนัขางหนา 

ประธานสภาฯ          ขอขอบคุณทานที่ปรึกษาครับ มีทานใดจะเสนอแนะอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมจะ
ใหนายกองคการฯ ตอบคำถามที่ทานสมาชิกสภาฯ ถามมานะครับ เชิญนายกองคการฯ 
ครับ 

นายกองคการฯ    ตามที่สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเมือง ทานกามารูเด็น  อูเซ็ง  ไดออกพูดเรื่อง    
การทำงาน เราเปนสมาชิกสภาฯ  ผูบริหาร ก็เรื ่องทำงานแนนอนอยูแลววาเราตอง
พัฒนาในพื้นที่ฯ โครงการ 2 โครงการนั้น เปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ตำบล           
กะลุวอ กับตำบลกะลุวอเหนือ ประเด็นที่ 2 ก็เรื่อง ตาดีกานั้น ก็เพิ่งปนี้ปแรกเปนปที่
เราเริ่ม ก็เราทำแลวเราเห็น กระแสออกมานั้น การตอบรับพอใชได ไมใชดี พอใชได     
ก็เปนครั ้งแรก ตามที่ทานที ่ปรึกษาพูดเมื ่อกี ๊ก็เรื ่องหนึ่ง รัฐมนตรีที ่จะใหถวยนั้น               
ก็เปนสวนหนึ่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันนี้ผมในฐานผูบริหารเปนผูบริหาร 4 ป 
เต็มๆ วันนี ้เราทำงานดวยกันสมาชิกสภาจังหวัด เราไมมีอะไรที ่ขัดแยงกันในดาน               
ทางสภาและผูบริหาร เราทำงานราบรื่นในฐานผูบริหารผมก็สบายใจ เรื่องทำงาน 4 ป             
เต็มๆ วันนี้ถือวาเปนวันสุดทายก็วาได เราจะจากไปจากองคการบริหารสวนจังหวัด           
จากอาคารหลังนี้ ไมรูใครจะโชคดีก็จะเขามาอีก ทั้งผมเองก็เหมือนกัน  ถาโชคไมดีก็ไม
ไดมาที่นี ่ แลวสมาชิกก็เหมือนกัน ถาโชคไมดี ก็อัลลอฮเทานั้นที่กำหนด เรา 30 ทาน          
ที่เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เราตองไมประมาท ทำหนาที่ของเราใน
ดานพัฒนา ผูบริหารก็เหมือนกัน ทั้ง 4 - 5 ทาน รองนายก ที่ปรึกษา เลขา ผมเองก็ไม
ประมาทเราเปนนักการเมืองนั้น เราตองพยายามทำการบานใหมากที่สุด เทาที่จะมาก
ได เพราะเรามาพัฒนากัน ทางสภาก็เหมือนกัน วันนี้ผมก็ในฐานะผูบริหารสบายใจ              
ทำงาน 4 ป ไม ม ีการข ัดแยง ไม มีการอะไร ราบรื ่นทุกเรื ่อง ไม ว างบประมาณ                 
อะไรทุกอยางไมมีการแกไข ไมมีการแปรญญัติทุกเรื่อง ผมในฐานะผูบริหารก็สบายใจ
111111  
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 สมาชิกก็สบายใจ ทุกทานที่เรามาทำงานดวยกัน หลายๆ สมัย ผมคิดวาสมัยนี้แหละ         
ที่ราบรื่นที่สุด ก็ทั้งผูบริหาร ทั้งสภาก็ราบรื่น และก็วันนี้ผมถือวาเราทำงานดวยดีกัน
ทั้งหมด เราพยายามลงพื้นที่ใหมากที่สุด วันนี้ผมก็ในฐานะผูบริหารขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 
สุดทายนี้ผมก็ไมมีอะไรมาก มีอะไรที่ผิดพลาดทั้งขาราชการ ทั้งเจาหนาที่ สมาชิกสภา 
ผมก็ขออภัย มา ณ โอกาสนี ้ด วย ในฐานะผู บริหารนั ้น อะไรที ่ทำถูกบาง ผิดบาง                   
ก็ธรรมดา  ธรรมชาติของนักการเมือง สุดทายนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ          สมาชิกสภาฯ ทานใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมก็ขอปดการ
ประชุม นะครับ 

ปดประชุม  เวลา  12.25  น. 

 

   ผูจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

         (นายบรรดาศักดิ์   เทพษร) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

   ผูจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

         (นางสาวอัลฟาห  เสกหวัง) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

   ผูจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

            (นางวรรณี   เทพษร) 

      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 

   ผูจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

           (นายจักรา    ศิริพร) 

     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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                                                                              ผูตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ           

              (นายปารมี  พิมานแมน) 

         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 

              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
 
 


